

Số: 63/2023/BC-TA

Hương Trà, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CÔNG TÁC TÒA ÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 06, Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023:

Bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và UBND, HĐND thị xã Hương Trà, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm Chính – Sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Tiếp tục thực hiện phong trào “Cơ quan không khói thuốc lá”; tích cực triển khai các phong trào vì môi trường, “Ngày chủ nhật xanh”, Phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Công văn số 3773/TAND-TĐKT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn năm 2019-2025. Trong đó, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đã tập trung tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, giải pháp đảm bảo giữ vững tình hình, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Đặc biệt, song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao chất lượng tại Bộ phận “hành chính tư pháp một cửa”; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đẩy mạnh công tác xét xử, giải quyết các loại án, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Dấu ấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm đó là Tòa án thị xã đã thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải trên cơ sở tranh tụng tại phiên tòa. Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự. Đồng thời tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động cả về chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tổ chức thành công phiên tòa xét xử trực tuyến; đảm bảo công khai minh bạch các

hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 (số liệu được tính từ ngày 01/12/2022 đến 31/05/2023), Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đã thụ lý 177 vụ án các loại; đã giải quyết 89 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 50,3%. So với 06 tháng đầu năm 2022 thì số lượng án thụ lý **tăng 50 vụ**, việc; cụ thể.

1. Án hình sự:

Thụ lý 23 vụ/44 bị cáo, đã đưa ra giải quyết, xét xử 19 vụ/ 25 bị cáo, đạt tỷ lệ 82,6% số vụ. So với 6 tháng đầu năm 2022 thì số lượng án thụ lý **giảm 03 vụ/ 32 bị cáo**, giải quyết bằng với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các tội theo thứ tự giảm dần: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 09 vụ/ 09 bị cáo; Tội trộm cắp tài sản 06 vụ/07 bị cáo; Tội đánh bạc 03 vụ/ 22 bị cáo; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 02 vụ/03 bị cáo; Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 01 vụ/01 bị cáo; Tội vô ý làm chết người 01 vụ/01 bị cáo; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ/01 bị cáo

Trong số 19 vụ/ 25 bị cáo đã xét xử Tòa án đã áp dụng hình phạt tù 10 bị cáo, chiếm tỉ lệ 40%; phạt tù cho hưởng án treo 10 bị cáo, chiếm tỉ lệ 40%; phạt tiền 04 bị cáo, chiếm tỷ lệ 16%; phạt cải tạo không giam giữ 01 bị cáo, chiếm tỷ lệ 4%. Án bị kháng cáo 03 vụ, đã có kết quả xét xử phúc thẩm 03 vụ trong đó Đình chỉ xét xử phúc thẩm 02 vụ, còn lại 01 vụ giữ nguyên án sơ thẩm. Công tác giải quyết án hình sự luôn đúng người, đúng tội, không có trường hợp oan sai, tất cả đều giải quyết trong hạn luật định.

Địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm giao thông là phường Hương Văn, Hương Xuân; các tội xâm hại sở hữu là phường Tứ Hạ.

2. Án tranh chấp dân sự:

Thụ lý 42 vụ việc, đã giải quyết được 11 vụ việc, đạt tỉ lệ 26,2%. So với 6 tháng đầu năm 2022 thì số lượng án thụ lý **tăng đột biến 23 vụ**, chiếm tỷ lệ 54,7%.

Trong số 42 vụ án đã thụ lý, nổi bật có:

- Tranh chấp về hợp đồng: 11 vụ
- Tranh chấp quyền sử dụng đất: 06 vụ
- Tranh chấp về thừa kế tài sản: 05 vụ
- Các tranh chấp khác 20 vụ

Hình thức giải quyết: Đình chỉ 04 vụ việc, Công nhận thỏa thuận của đương sự 05 vụ; Đưa ra xét xử 02 vụ. Án tranh chấp dân sự không có vụ án nào bị kháng cáo, kháng nghị.

Nhìn chung lượng án tranh chấp dân sự thụ lý tăng đột biến so với cùng kỳ, các tranh chấp liên quan đất đai, thừa kế có tính chất phức tạp, đương sự trong vụ án không hợp tác, gây khó khăn nên tỉ lệ giải quyết còn khá thấp.

Địa bàn thường xảy ra tranh chấp dân sự là phường Tứ Hạ, Hương Chữ, Hương Văn.

3. Án Hôn nhân và gia đình:

Toà án nhân dân thị xã Hương Trà đã thụ lý 110 vụ, việc; đã giải quyết 59 vụ việc, đạt tỷ lệ 53,6%. So với 6 tháng đầu năm 2022 thì lượng án thụ lý **tăng 30 vụ việc**.

Trong đó xin ly hôn 77 trường hợp (trong đó người vợ xin ly hôn 52 đơn, người chồng xin ly hôn 25 đơn); yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn 32 đơn; chia tài sản chung sau ly hôn 01 đơn. Nguyên nhân các vụ án xin ly hôn phần lớn do mâu thuẫn gia đình, tính tình không hợp (59 trường hợp); các nguyên nhân khác 18 trường hợp (mâu thuẫn do rượu chè, cờ bạc, đánh đập, ngược đãi, con cái...)

Đã tiến hành ra quyết định công nhận thỏa thuận của đương sự 53 vụ, đình chỉ 02 vụ, xử cho ly hôn 04 vụ.

Trong số 59 vụ việc đã giải quyết thì tình trạng các cặp vợ chồng trẻ xin ly hôn (dưới 30 tuổi), 25 trường hợp, chiếm tỉ lệ 42,4%.

Trong công tác giải quyết án hôn nhân gia đình, công việc hòa giải luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu, có nhiều vụ án Tòa án đã tiến hành hòa giải đến lần thứ 3, thứ 4 với mục đích giúp các đương sự hàn gắn tình cảm để có thể tiếp tục chung sống với nhau, Tòa án chỉ cho ly hôn khi các bên đương sự thật sự không còn tình cảm với nhau hoặc mâu thuẫn vợ chồng quá trầm trọng không thể giải quyết được. Qua công tác hòa giải đã góp phần hạn chế được tình trạng căng thẳng giữa các bên đương sự sau khi ly hôn.

Địa bàn thường xảy ra vụ việc ly hôn là phường Tứ Hạ, Bình Tiến, Hương Toàn.

4. Án Kinh doanh thương mại:

Thụ lý 02 vụ, đang giải quyết, bằng so với 6 tháng đầu năm 2022.

Các chấp trong các vụ án kinh doanh thương mại tài sản tranh chấp có giá trị lớn, ở nhiều địa phương khác nhau, các công ty đóng cửa, không hoạt động, đương sự không hợp tác gây khó khăn cho việc giải quyết án.

5. Hành chính, Lao động: Tòa án không thụ lý, giải quyết vụ án hành chính nào.

6. Tuyên bố phá sản doanh nghiệp:

Thụ lý 01 việc và đang trong quá trình giải quyết.

7. Công tác thi hành án hình sự:

Tổng số người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật: 44 bị án. Tòa án đã lập đầy đủ các thủ tục pháp lý để thi hành các trường hợp theo thẩm quyền và đã ra quyết định thi hành 35, ủy thác thi hành án 09 bị án, tất cả các hồ sơ đều giải quyết đúng pháp luật, không bị khiếu nại, kiến nghị gì.

Việc phối hợp giữa các cơ quan có nhiệm vụ thi hành án khá chặt chẽ. Theo chức năng luật định, Tòa án đã phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương trong thi hành án phạt tù, trong thi hành án treo, cải tạo không giam giữ,

đảm bảo quyền lợi được xoá án tích của bị cáo theo luật định và yêu cầu của người bị kết án.

8. Công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án:

Thụ lý 02 hồ sơ/02 đối tượng bị đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và cai nghiện bắt buộc. Đã giải quyết chấp nhận đề nghị 02 hồ sơ, đã đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc với thời hạn 12 tháng và cai nghiện bắt buộc là 15 tháng.

+ Ngoài ra, đơn vị còn: Xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo 08 hồ sơ 08 bị án; và xét giảm thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 02 hồ sơ/02 bị án, trong đó chấp nhận 10 hồ sơ/10 bị án. Tất cả các hồ sơ đều giải quyết đúng pháp luật, không bị khiếu nại, kiến nghị gì

8. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại:

Đơn vị luôn coi trọng công tác tiếp dân, qua đó giải quyết ý kiến thắc mắc, đơn thư khiếu nại trong đơn vị luôn được chú trọng và giải quyết kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, có 01 đơn thư khiếu nại về việc dân sự đã được giải quyết triệt để, đương sự đã tiến hành nộp lại đơn khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật. Không có đơn tố cáo.

9. Công tác Hội thẩm nhân dân:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các vị Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử 56 lượt, người tham gia nhiều nhất 11 vụ việc, cá biệt có trường hợp chưa tham gia xét xử vụ nào. Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang dự kiến tổ chức hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân và rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2023 nhằm ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được, thẳng thắn, không né tránh đối với những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra các mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2023.

10. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại đơn vị luôn được quan tâm. Với nhiệm vụ trọng tâm là hoạt động xét xử, lãnh đạo đơn vị đã chủ động quán triệt tinh thần lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các buổi hòa giải và các phiên tòa, đặc biệt đơn vị tổ chức được 03 phiên tòa rút kinh nghiệm, 02 phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của TAND thị xã Hương Trà trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số khuyết điểm, thiếu sót như:

- Tỷ lệ giải quyết đối với án Dân sự (bao gồm Dân sự, Hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại) chưa đạt chỉ tiêu do TAND tối cao quy định;

2. Nguyên nhân:

- Các vụ án tranh chấp dân sự có tính chất phức tạp ngày càng nhiều.
- Công tác định giá tài sản tranh chấp còn chậm.

- Một số vấn đề còn vướng mắc về nghiệp vụ chưa được TANDTC hướng dẫn kịp thời.

- Một số vụ án các đương sự không hợp tác, phản đối quyết liệt trong quá trình tiến hành một số hoạt động tố tụng, làm cho việc giải quyết vụ án bị kéo dài.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023:

Với nhiệm vụ chính trị được giao và trên cơ sở kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đề ra các phương hướng, mục tiêu phấn đấu như sau:

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ xét xử, điều hành phiên tòa, việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người không có tội, hạn chế thấp nhất việc án bị cải sửa, hủy. Phấn đấu giải quyết 100% các vụ án hình sự đã thụ lý, tiếp tục tăng cường công tác xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án và nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân.

- Chú trọng công tác thuyết phục, hòa giải trên cơ sở pháp luật, tôn trọng nguyên tắc tự thỏa thuận, tự định đoạt của các bên, đảm bảo sự chính xác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân. Phấn đấu giải quyết 90 - 95% các vụ án về dân sự đã thụ lý (trong đó tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 40 - 50%), hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn luật định.

- Về công tác Thi hành án hình sự: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. Phấn đấu ra quyết định đúng thời hạn 100% đối với các trường mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.

- Hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Trên đây là báo cáo công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, kính mong Hội đồng nhân dân xem xét chỉ đạo để đơn vị Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đơn vị xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHÁNH ÁN



Lê Hữu Nam